

LABORIE บริษัทเทคโนโลยีการแพทย์จากแคนาดา เตรียมย้ายสู่บ้านหลังใหม่

โทรอนโต-22 ส.ค.-ฟิอาร์ทวีวี/อินโฟเคสท์

แพทริเซีย อินดัสทรีส์ (Patricia Industries) บริษัทในเครือของ อินเวสเตอร์ เอบี (Investor AB) ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับ ออแด็กซ์ ไพรเวท อีควิตี้ (Audax Private Equity) เพื่อซื้อกิจการของ ลาบอรี (LABORIE) บริษัทเทคโนโลยีการแพทย์จากแคนาดา ซึ่งมุ่งเน้นการวินิจฉัยและรักษาโรกระบบทางเดินปัสสาวะและระบบทางเดินอาหารที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนหลายล้าน ลาบอรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 บริษัทได้เติบโตขึ้น ทั้งจากการขยายธุรกิจด้วยตนเอง และผ่านการซื้อกิจการ จนทำให้ก้าวจากการเป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านอุปกรณ์ทุนสำหรับการตรวจปัสสาวะพลวัต ไปเป็นบริษัทอุปกรณ์การแพทย์ครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบ โดยเป็นผู้นำตลาดในด้านระบบทางเดินปัสสาวะ ขณะที่ธุรกิจระบบทางเดินอาหารก็เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน ลาบอรี ดำเนินธุรกิจผ่านโมเดลแบบไม่เน้นการลงทุน (asset-light) ที่มีความน่าสนใจ ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากการจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ศักยภาพระดับโลกของลาบอรีในด้านการผลิต พัฒนา และจัดจำหน่าย ทำให้เกิดเป็นแพลตฟอร์มอันแข็งแกร่งที่ช่วยสนับสนุนการเติบโต ผ่านการขยายตัวของธุรกิจเดิม และจากการควบรวมกับบริษัทอื่นในตลาดหลักและตลาดรอง ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่ๆ และขยายจากผลิตภัณฑ์วินิจฉัยโรคไปสู่ผลิตภัณฑ์รักษาโรค ทั้งนี้ ลาบอรี จะยังคงดำเนินธุรกิจโดยที่มบริหารชุดเดิม ซึ่งจะยังคงเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัท

ลาบอรี เป็นบริษัทที่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งแพทริเซีย อินดัสทรีส์ เล็งเห็นและจะเข้าลงทุนเป็นบริษัทล่าสุด หลังจากที่ได้เข้าลงทุนในบริษัทด้านบริการสุขภาพรายอื่นๆ มาแล้ว ได้แก่ Molnlycke Health Care, Permobil, Aleris และ BraunAbility

ในปีงบการเงิน 2559 (สิ้นสุดเดือนมี.ค.) ลาบอรีมียอดขายอยู่ที่ 117 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีความสามารถในการทำกำไรแข็งแกร่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านการเงิน ซึ่งรวมถึงราคาซื้อกิจการ จะมีการเปิดเผยภายหลังจากการกระบวนการซื้อเสร็จสิ้น

โจฮาน ฟอ์ชเชล ซีอีโอของอินเวสเตอร์ กล่าวว่า “ลาบอรีจะกลายเป็นส่วนสำคัญของแพทริเซีย อินดัสทรีส์ และถือเป็นอีกก้าวสำคัญตามแผนกลยุทธ์ของเราในการเดินทางสร้างอาณาจักรบริษัทยาในกลุ่มประเทศนอร์ดิกและภูมิภาคอเมริกาเหนือ”

ลาบอรี เป็นบริษัทสัญชาติแคนาดาแห่งแรก และเป็นบริษัทแห่งที่สองในอเมริกาเหนือ ที่แพทริเซีย อินดัสทรีส์ ได้เข้าซื้อกิจการนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 โดยลาบอรีจะกลายเป็นบริษัทลูกแห่งใหม่ที่บริหารงานจากสำนักงานในนิ

วอยอร์ก

บอร์จ เอ็กโฮล์ม ซีอีโอของ แพทริเซีย อินดัสทรีส์ กล่าวว่า “ลาบอรีประสบความสำเร็จในการพัฒนาสู่การเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์วินิจฉัยโรคที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนจำนวนมาก นอกจากนี้วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรของลาบอริยังสอดคล้องเป็นอย่างดีกับ แพทริเซีย อินดัสทรีส์ และ อินเวสเตอร์ ด้วยประสบการณ์และเครือข่ายระดับโลกของเราในแวดวงผลิตภัณฑ์และบริการด้านการดูแลสุขภาพ เราเชื่อว่า แพทริเซีย อินดัสทรีส์ มีศักยภาพที่จะให้การสนับสนุน ลาบอรี ในการเดินทางพัฒนาทางสาขาต่างๆ เราตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับทีมผู้บริหารและเหล่าพนักงานที่ทุ่มเทของลาบอรี ในการเดินทางผลักดันบริษัทให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ลูกค้า พนักงาน และเจ้าของธุรกิจ”

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับแพทริเซีย อินดัสทรีส์ สำหรับการเติบโตขั้นต่อไปของเรา” ไบรอัน เอลลาคอต ประธานและซีอีโอของ ลาบอรี กล่าวว่า “ลาบอรี เป็นผู้นำระดับโลกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินปัสสาวะและระบบทางเดินอาหาร การลงทุนในครั้งนี้จะช่วยให้เราสามารถเดินทางขยายธุรกิจทั่วโลก ตลอดจนพัฒนาและนำผลิตภัณฑ์ระดับนวัตกรรมออกสู่ตลาด ซึ่งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วย”

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ได้รับการอนุมัติโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการแข่งขัน และคาดว่าจะปิดการซื้อขายได้ในช่วงไตรมาสสามของปี 2559

แพทริเซีย อินดัสทรีส์ ในเครือของ อินเวสเตอร์ เอบี ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทแถวหน้าของอุตสาหกรรมหลายแห่งซึ่งมีสถานะที่แข็งแกร่งในตลาด รวมถึงมีแบรนด์และวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าหมายของเราคือการเป็นเจ้าของบริษัทเหล่านี้แต่เพียงผู้เดียว โดยเรามีคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารที่แข็งแกร่ง เราเข้าไปลงทุนในบริษัทโดยไม่จำกัดเวลา และมุ่งเน้นที่การสร้างมูลค่าที่ยั่งยืน และการคว้าโอกาสการเติบโตทั้งจากภายในและจากการซื้อกิจการ

ลาบอรี เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองชั้นแนวหน้าของอุตสาหกรรม สำหรับการวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับอุ้งเชิงกรานและโรคระบบทางเดินอาหาร นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 ลาบอรี ยังคงมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุม เพื่อมอบผลลัพธ์ในการวินิจฉัยและการรักษาที่ดีขึ้นแก่ผู้ป่วยทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่ www.laborie.com ลาบอรี เป็นบริษัทที่ได้รับเงินลงทุนจาก ออเด็กซ์ ไพรเวท อีควิตี้

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2542 ออเด็กซ์ ไพรเวท อีควิตี้ ได้มุ่งเน้นไปที่การสร้างบริษัทขนาดกลางชั้นนำ ด้วยการลงทุนมูลค่ากว่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ในบริษัทหลัก 99 แห่ง และบริษัทเพิ่มเติมอีก 498 แห่ง โดยออเด็กซ์ต้องการช่วยเหลือบริษัทหลักในการเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติม ที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของรายได้ ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเพิ่มมูลค่าของส่วนผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตามแนวทาง Buy & Build ที่บริษัทยึดถือ ทั้งนี้ ออเด็กซ์ ไพร

เวท อีควิตี้ เป็นส่วนหนึ่งของ ออเด็กซ์ กรุ๊ป บริษัทบริหารจัดการสินทรัพย์ทางเลือก ที่เชี่ยวชาญการลงทุนในบริษัทขนาดกลาง โดยมีสำนักงานอยู่ในบอสตัน นิวยอร์ก และเมนโล ปาร์ค โดยในปัจจุบัน ออเด็กซ์ กรุ๊ป มีทรัพย์สินในมูลค่ามากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ครอบคลุมทั้งหุ้นนอกตลาด (Private Equity) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Mezzanine) และตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิ (Senior Debt) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.audaxgroup.com

อินเวสเตอร์ ก่อตั้งโดยตระกูลวอลเลนเบิร์กเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อน บริษัทเป็นเจ้าของบริษัทระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูงหลายแห่งในกลุ่มประเทศนอร์ดิก ทั้งนี้ ด้วยการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการบริหาร ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม ตลอดจนเครือข่ายและความแข็งแกร่งทางการเงิน เราตั้งเป้าที่จะทำให้บริษัทที่เราลงทุนเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมของตน โดยบริษัทที่เราถือครองหุ้น ประกอบด้วย Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson และ Molnlycke Health Care เป็นต้น สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของเราได้ที่ www.investorab.com